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บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

วันศุกร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีถ้อย (ห้องประชุม ๑) อำเภอแม่ใจ จังหวดัพะเยา 

............................................. 
ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ เขต
เลือกตั้ง 

๑ นายพูล  มูลยะเทพ ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย พูล  มูลยะเทพ ๒ 
๒ นายสวาท  โปทปัญญา  รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สวาท  โปทปัญญา  ๒ 
๓ นายวินัย  โยธาวธุ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย วินัย  โยธาวุธ ๑ 
๔ นายสมพงษ์  รัตนประยูร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมพงษ์  รัตนประยูร ๑ 
๕ นายไสว  วงราจา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ไสว  วงราจา ๑ 
๖ นายสายคำ  ชัยชนะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สายคำ  ชัยชนะ ๑ 
๗ นายอโนชา  ปกแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย อโนชา  ปกแก้ว ๑ 
๘ นายสมนัด  มูลยะเทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมนัด  มูลยะเทพ ๑ 
๙ นางสาวดวงเดือน  อุทธโยธา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ดวงเดือน  อุทธโยธา ๒ 

๑๐ นายสุรินทร์  อสุพล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สุรินทร์  อสุพล ๒ 
๑๑ นายบุญเที่ยง  วงค์พิใจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย บุญเที่ยง  วงค์พิใจ ๒ 
๑๒ นายมานพ  ใจปรีชาวัฒนากุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย มานพ  ใจปรีชาวัฒนากุล ๒ 

  
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ ดาบตำรวจ เทพสงวน  ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย เทพสงวน  ปันสุวรรณ  
๒ นายสมมิตร  โก๋จะกั๋ง รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย สมมิตร  โจะก๋ัง  
๓ นายภานุวัฒน์  อะคะโล เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ภานุวัฒน์  อะคะโล  
๔ นางถิรดา  ไชยเลิศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ถิรดา ไชยเลิศ  
๕ นางสกุณา  พรหมมา ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย สกุณา พรหมมา  
๖ นายศุภกร  อะคะโล ผู้อำนวยการกองช่าง  ศุภกร อะคะโล  
๗ นางราตรี  แปงคำเรือง ผู้อำนวยการกองคลัง ราตรี  แปงคำเรือง  
๘ นางวารุณี ภาชนนท์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา วารุณี  ภาชนนท์  
๙ นายสุรพล รักพันธ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ สุรพล  รักพันธ์  
๑๐ นายประทีป  ชัดดง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ประทีป  ชัดดง  
๑๑ นายโชคชัย  อุทธโยธา นิติกรชำนาญการ โชคชัย  อุทธโยธา  

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๔๕ น. 

  เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุม  นายโชคชัย อุทธโยธา เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย               
ได้เรียกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย  เข้าห้องประชุม และนายพูล  มลยะเทพ ประธานสภาเทศบาล

ตำบลศรีถ้อย... 
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ตำบลศรีถ ้อย  ซ ึ ่งทำหน้าที่ประธานที ่ประชุม ได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ ้อย                                        
ที่ลงลายมือชื่อและอยู่ในห้องประชุมแล้วพบว่า มีจำนวน  ๑๒ คน  ถือว่าครบองค์ประชุม จึงได้ดำเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี  ๑        เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   -แจ้งประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื ่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย                                      
   สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
นายพูล มูลยะเทพ  ได้มอบหมายให้นิติกรในฐานะเลขานุการ อ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
ประธานสภาฯ  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
   ให้ที่ประชุมทราบ ต่อไป 
โชคชัย อุทธโยธา   ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย   สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก 
นิติกร   ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์                
พ.ศ. ๒๕๖๕ มีมติกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย  สมัยประชุม
สามัญ   สมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖                                      
มีกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นั้น 

ดังนั ้น เพื ่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖                                         
  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับ ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒                       
  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว ่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๗                                                
  และที ่แก้เพิ ่มเต ิมถ ึง (ฉบ ับท ี ่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ สภาเทศบาลตำบลศรีถ ้อย                           
  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖                            
  วันเริ่มสมัยประชุม วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ กำหนดระยะเวลา  
  ๓๐ วันจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
      นายพูล  มูลยะเทพ   

   ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ 
   สมัยท่ี ๔ ประจำป ีพ.ศ. 256๕ วันศุกร์ที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นายพูล  มูลยะเทพ  ได้แจ้งว่า ตามที่ ได้ส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
ประธานสภาฯ  สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.256๕ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕                               
   ซึ่งคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมฯได้ตรวจสอบแล้วไปพร้อมหนังสือ
   เชิญประชุมสภา ที ่ พย ๗๓๒๐๑/ว ๕ ลงวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖  ไปแล้วนั้น                             
   ขอให้สมาชิกสภาฯได้ตรวจรายงานการประชุมดังกล่าว ว่าถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ 
   หรือจะมีการแก้ไขหรือไม่ ซึ ่งไม่ม ีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอให้มีการแก้ไข                     
   และได ้ตรวจสอบองค ์ประช ุมแล ้ว มี สมาช ิกสภาเทศบาลตำบลศร ีถ ้อย                                   
   ที่อยู่ในที่ประชุมแล้วมีจำนวน 1๒ คน ถือว่าครบองค์ประชุมจึงขอมติที่ประชุม                  
   ว่าจะรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ         

สมัยที่ ๔... 
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   สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. 256๕ เมื่อวันศุกร์ที ่  ธันวาคม พ.ศ.256๕  หรือไม่                                            
   ด้วยการยกมือ 
   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ด้วยคะแนนเสียง 1๒ เสียง                

ไม่รับรอง ไม่มี  งดออกเสียง ไม่มี  ถื อว่ าที่ ประชุมมีมติ รับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ ้อย สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่ ๔ ประจำปี พ.ศ.256๕                                            
วันศุกร์ที่ ๙  ธันวาคม พ.ศ.256๕ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ                
   สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.256๕ วันอังคาร ที่ ๙ ธันวาคม  พ.ศ. 256๕ 

ระเบียบวาระท่ี 3   กระทู้ถาม 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาพิจารณาเสร็จแล้ว 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

   -ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเพ่ือดำเนิน 
    โครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย 

นายพูล มูลยะเทพ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย ได้เรียนชี้แจงในญัตติขอความเห็นชอบอนุมัติ         
ประธานฯ  ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย
   ที่เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือที่ประชุมจะได้พิจารณาต่อไป 
ด.ต.เทพสงวน ปันสุวรรณ  ชี ้แจงที ่ประชุมตามที่ได้เสนอญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติ                           
นายกเทศมนตรีฯ  ใช ้จ ่ายเง ินทุนสำรองเง ินสะสมเพื ่อดำเน ินโครงการที ่อย ู ่ ในอำนาจหน้าที่                                
   ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย ประกอบด้วย  
    ๑. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน บ้านป่าสักสามัคคีหมู่ที่ ๑๒ บ้านป่าสักสามัคคี 
   ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา งบประมาณจำนวน ๑๓๓,๐๐๐ บาท 
    ๒. โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพัก บ้านป่าสัก 
   หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา งบประมาณจำนวน ๙๖,๐๐๐ บาท 
    ๓. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ 
   ผู้สูงอายุ บ้านป่าสักสามัคคี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
   งบประมาณ จำนวน ๔๕๖,๐๐๐ บาท 
    ๔. โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารห้องประชุม สำนักงานเทศบาล  ตำบลศรีถ้อย                                 
   หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา งบประมาณ จำนวน ๑๒๓,๐๐๐ บาท 
   งบประมาณดำเนินการทั้ง ๔ โครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น  ๘๐๘,๐๐๐ บาท 

   กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน                        
   การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                
   (ฉบับท่ี ๔ ) พ.ศ. ๒๕๖๑  
    ข้อ ๘๗ ทุกว ันสิ ้นปีงบประมาณ เมื ่อองค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น                                
   ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละสิบห้า                    
   ของทุกปี เพ่ือเป็นทุนสำรองเงินสะสม 

องค์กรปกครอง... 
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   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ 
    (๑) กรณีท ี ่ยอดเง ินสะสมเหลือไม ่ถ ึงร ้อยละสิบห้าของเง ินสะสม                                   
   ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น     
   และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 
    (๒) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสม
   เกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็นองค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้
   ภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๙ (๑) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
    ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติ                                 
   จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
   ซึ ่งเกี ่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที ่เป็นการเพิ ่มพูนรายได้                            
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นหรือกิจการที ่จัดทำเพื ่อบำบัดความต้องการ                      
   ของประชาชน ท ั ้ งน ี ้  ต ้องเป ็นไปตามแผนพัฒนาขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น                                           
   หรือตามท่ี  กฎหมายกำหนด 
    (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
    (๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า                            
   สามเดือนและกันเง ินไว้อ ีกร ้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ ายประจำปีนั้น                            
   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
    (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   ต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป                    
   หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นตกเป็นพับไป 
    ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน                            
   การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
    หลักเกณฑ์ตามทีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน                                     
   การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 
    ข้อ ๘๗ ทุกว ันสิ ้นปีงบประมาณ เมื ่อองค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น                              
   ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละสิบห้า                            
   ของทุกปี เพ่ือเป็นทุนสำรองเงินสะสม 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอาจใช้จ ่ายเง ินทุนสำรองเง ินสะสมได้                           
   กรณีดังต่อไปนี้ 
    (๑) กรณีที่ยอดเงินสะสมเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม                               
   ของปีงบประมาณนั ้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ ่น และขออนุมัติ                         
   ผู้ว่าราชการจังหวัด 
    (๒) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสม
   เกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็นองค์กรปกครอง                            

ส่วนท้องถิ่น... 
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   ส่วนท้องถิ ่นอาจนำเง ินทุนสำรองเง ินสะสมเฉพาะในส ่วนท ี ่ เก ินไปใช ้จ ่ายได้                              
   ภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๙ (๑) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
    ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้ร ับอนุมัติ                                      
   จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
   ซึ่งเกี ่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที ่เป็นการเพิ ่มพูนรายได้                     
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นหรือกิจการที ่จัดทำเพื ่อบำบัดความต้องการ                   
   ของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
   หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด  
    ในการขออนุมัติการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมของเทศบาลตำบลศรีถ้อย                                    
   ในครั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ ๘๗ (๒) และชข้อ ๘๙ (๑) จึงขอเสนอ                    
   ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาต่อไป 
นายพูล  มูลยะเทพ  แจ้งที่ประชุมขอให้ผู้บริหารได้ชี้แจงในรายการยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม               
ประธานฯ  ให้ที่ประชุมได้ทราบรายละเอียดอีกครั้ง 
ด.ต.เทพสงวน  ปันสุวรรณ ชี ้แจงที ่ประช ุมโดยมอบให้ผ ู ้อำนวยการกองคลังได ้ช ี ้แจงรายงาน                                  
นายกเทศมนตรีฯ  ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง 
นางราตรี  แปงคำเรือง  แจ้งที่ประชุมสรุปรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมและยอดเงินทุนสำรอง            
ผอ.กองคลัง  เงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ดังนี้ 

แบบรายงานพิสูจนย์อดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ตามรายงานการเงิน 
เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
  ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕   
  ๑๖,๘๙๑,๙๗๓.๙๕ 
  หัก         หนี้สิน ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕* (๓๑๑,๗๗๓.๙๐) 
  เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (๘,๕๙๕,๙๕๗.๔๒)   (๘,๙๐๗,๗๓๑.๓๒) 
  คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร  ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  ๗,๙๘๔,๒๔๒.๖๓ 
  หัก          รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินท่ีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   (๑,๒๔๕,๙๘๘.๔๔) 
  และที่ก่อหน้ีผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บัญชีเป็นหนี้สิน** 
  เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
  และที่ก่อหน้ีผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน 
  รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายท่ีดิน  (๑,๒๔๕,๙๘๘.๔๔) 
  คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้  ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕   
  ๖,๗๓๘,๒๕๔.๑๙ 

แบบรายงานพิสูจนย์อดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ไดต้ามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) 
เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

ณ วันท่ี  ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
  เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  ๖,๗๓๘,๒๕๔.๑๙ 
  หัก       สำรองตามระเบียบ ฯ (๖,๐๔๕,๘๕๕.๐๐) 
         ๖๙๒,๓๙๙.๑๙ 
  หัก       เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน     - 

ถอนคืนเงิน... 
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  ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ       - 
  บวก     เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว   - 
  รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม ๒๓,๗๓๐.๐๐  
  คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖     
  ๗๑๖,๑๒๙.๑๙ 

แบบรายงานพิสูจนย์อดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ไดต้ามรายงานการเงิน 
เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
  เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๘,๕๙๕,๙๕๗.๔๒ 
  หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
  และที่ก่อหน้ีผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน 
  รายการที่มีหนี้ผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายท่ีดิน 
  คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๕ ๘,๕๙๕,๙๕๗.๔๒ 

แบบรายงานพิสูจนย์อดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ไดต้ามรายงานการเงิน(ระหว่างปี) 
เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

ณ วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
  เงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๕ ๘,๕๙๕,๙๕๗.๔๒ 
  หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน - 
        ๘,๕๙๕,๙๕๗.๔๒ 
  บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว 
  คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๘,๕๙๕,๙๕๗.๔๒ 
  ตามเอกสารแนบท้ายการคำนวณเงินทุนสำรองเงินสะสมตามข้อ ๘๗ (๒) เงินทุนสำรองเงินสะสม                        
  ที ่สามารถนำไปใช้จ ่ายได้ในส่วนที ่เก ินร ้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖                                                              
  จำนวน ๓,๕๒๙,๔๐๗.๔๒ บาท 
นายพูล  มูลยะเทพ  แจ ้งท ี ่ประช ุมสมาช ิกสภาฯท่านใดประสงค ์ท ี ่จะเสนอ สอบถาม                              
ประธานฯ  หรืออภิปรายญัตติ 
นายวินัย  โยธาวุธ  แจ ้งท ี ่ประช ุมเม ื ่อพ ิจารณายอดจำนวนเง ินท ุนสำรองเง ินสะสม                           
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ จำนวน ๓,๕๙๒,๔๐๗.๔๒ จึงเสนอที่ประชุมว่าน่าจะนำโครงการที่ได้ดำเนินการ       
   ไปแล้วแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เช่น ถนนบางสายที่ได้มีการก่อสร้างแต่ยังไม่สุดสาย                 
   ก็ควรจะนำโครงการที่เหลือเหล่านี้มาดำเนินการโดยใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม                     
   ที่ยังมีเหลืออยู่มาใช้จ่ายให้แล้วเสร็จ 
นายศุภกร อะคะโล  ชี้แจงที่ประชุมโครงการบางส่วนก็มีบัญญัติในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                                                
ผอ.กองช่าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้วที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการเนื่องจากยังต้อง                   
   รองบประมาณอยู่ ส่วนบางโครงการที่จะเสนอได้จะต้องเป็นโครงการที่มีบรรจุ                  
   อยู่ในแผนพัฒนาของเทศบาลด้วย  
นายพูล  มูลยะเทพ  แจ้งที่ประชุมสอบถามสมาชิกสภาฯจะมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม         
ประธานฯ  หรืออภิปรายในญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงิน สะสม                                 
   เพื่อดำเนินโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลศรีถ้อยอีกหรือไม่ ซึ่งไม่มี      
   สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายใดๆอีก เมื ่อตรวจสอบที่ประชุม                          
   มีสมาชิกสภาฯที่เข้าประชุมจำนวน ๑๒ คน ถือว่าครบองค์ประชุม จึงแจ้งที่ประชุม 

ลงมติว่า... 
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   ลงมติว่าจะเห็นในญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงิน     
   สะสมเพื ่อดำเนินโครงการที ่อยู ่ในอำนาจหน้าที ่ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย                                
   จำนวน ๔ โครงการ ประกอบด้วย 
    ๑. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน บ้านป่าสักสามัคคีหมู่ที่ ๑๒ บ้านป่าสักสามัคคี  
   ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา งบประมาณจำนวน ๑๓๓,๐๐๐ บาท 
    ๒. โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพัก บ้านป่าสัก                                      
   หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา งบประมาณจำนวน ๙๖,๐๐๐ บาท 
    ๓. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม 
   อาชีพผู ้สูงอายุ บ้านป่าสักสามัคคี หมู ่ที ่ ๑๒ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา                                                                      
   งบประมาณ จำนวน ๔๕๖,๐๐๐ บาท 
    ๔. โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลศรีถ้อย                        
   หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา งบประมาณ จำนวน ๑๒๓,๐๐๐ บาท 
   งบประมาณดำเนินการทั้ง ๔ โครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น  ๘๐๘,๐๐๐ บาท หรือไม่ 
   ทั ้ง ๔ โครงการบรรจุอยู ่ในแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รายละเอียด                                
   โครงการแนบท้ายรายงานประชุมนี้                                     
    สมาชิกสภาฯที่เข้าประชุมมีมติเห็นชอบเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินทุน        
   สำรองเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย                
   จำนวน ๔ โครงการรวมจำนวนทั ้งสิ ้น  ๘๐๘,๐๐๐ บาท ด้วยคะแนนเสียง                                         
   เห็นชอบจำนวน  ๑๒ เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง ไม่มี 
มติที่ประชุม   ประชุมมีมติเห็นชอบเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม                   
   เพื่อดำเนินโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย จำนวน ๔ โครงการ                                          
   ประกอบด้วย  
    ๑. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน บ้านป่าสักสามัคคีหมู่ที่ ๑๒ บ้านป่าสักสามัคคี 
   ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา งบประมาณจำนวน ๑๓๓,๐๐๐ บาท 
    ๒. โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพัก บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๕ 
   ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา งบประมาณจำนวน ๙๖,๐๐๐ บาท 
    ๓. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ           
   ผู้สูงอายุ บ้านป่าสักสามัคคี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา                                  
   งบประมาณ จำนวน ๔๕๖,๐๐๐ บาท 
    ๔. โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลศรีถ้อย                       
   หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา งบประมาณ จำนวน ๑๒๓,๐๐๐ บาท 
   รวมจำนวนทั้งสิ้น  ๘๐๘,๐๐๐ บาท  
    ด้วยคะแนนเสียง   
     เห็นชอบจำนวน  ๑๒ เสียง   
     ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี   
     งดออกเสียง  -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๖  ญัตติอื่นๆ  
   -ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบการโอนส่งมอบทางหลวงท้องถิ ่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น                                                                      
   พย.ถ.๖๕ – ๐๐๔ สายบ้านท่าต้นหาด-บ้านปางปูเลาะ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ                                               
   จังหวัดพะเยา ให้แขวงทางหลวงชนบทพะเยา กรมทางหลวงชนบท 

นายพูล ... 
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นายพูล  มูลยะเทพ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย ได้ชี้แจงญัตติต่อท่ีประชุมต่อไป 
ประธานฯ                                              
ด.ต.เทพสงวน  ปันสุวรรณ มอบให้ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงในรายละเอียดต่อท่ีประชุมต่อไป 
นายกเทศมนตรีฯ 
นายศุภกร  อะคะโล  ชี ้แจงที ่ประชุมตามที ่เทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้ขึ ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น                                                                                      
ผอ .กองช่าง   ของเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๖๕ – ๐๐๔ สายบ้านท่าต้นหาด-บ้านปางปูเลาะ                     
   ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อบำรุงรักษา ซ่อม/สร้าง แต่เนื่องจาก
   ถนนสายด ังกล ่าวอย ู ่ ในเขตอุทยานแห่งชาต ิดอยหลวงทำให ้การด ูแลบำร ุงร ักษา                                              
   ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากและต้องใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่มาดำเนินการ     
   แก้ไขปัญหาที่อาจขึ ้นในภายหน้าได้ ประกอบกับสถานะทางการเงินการคลัง                            
   ของเทศบาลมีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลศรีถ้อย                        
   ในการดูแลบำรุงรักษาสายทางให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร
   จึงเห็นสมควรส่งมอบสายทางให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค ช่วยดูแลและบำรุงรักษา     
   โดยส่งมอบภารกิจสายทางพร้อมทรัพย์สินต่างๆในสายทางให้สำนักงานแขวงทาง
   หลวงชนบทจังหวัดพะเยา โดยขอความเห็นชอบต่อท่ีประชุมสภาฯ 
นายพูล  มูลยะเทพ  แจ้งที่ประชุมสอบถามสมาชิกสภาที่เข้าประชุมจะมีสมาชิกสภาท่านใด            
ประธานฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายการส่งมอบทางหลวงท้องถิ ่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น                                        
   พย.ถ.๖๕ – ๐๐๔ สายบ้านท่าต้นหาด-บ้านปางปูเลาะ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ                                       
   จังหวัดพะเยา ให้สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดพะเยา กรมทางหลวงชนบทอีกหรือไม่ 
   ซึ่งไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายอีก  
    ที่ประชุมเห็นชอบการส่งมอบทางหลวงท้องถิ่นรหัสทางหลวงท้องถิ่น                                        
   พย.ถ.๖๕ – ๐๐๔ ให้สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดพะเยา 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการส่งมอบทางหลวงท้องถิ่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น                                  
   พย.ถ.๖๕ – ๐๐๔ สายบ้านท่าต้นหาด-บ้านปางปูเลาะ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ                              
   จังหวัดพะเยา ใหส้ำนักงานแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดพะเยา กรมทางหลวงชนบท  

    ด้วยคะแนนเสียงจำนวน  ๑๒ เสียง  
    ไม่เห็นชอบ    -ไม่มี 
    งดออกเสียง   -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืนๆ 
   ๗.๑ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และการกำหนด                    
   สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป 
นายโชคชัย อุทธโยธา  ชี้แจงใน กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
นิติกร   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒  
    มาตรา ๒๔ วรรคแรก “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสี่สมัย สมัยประชุมสภา      
   ครั้งแรกและ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลเป็นผู้กำหนด...” 

ระเบียบกระทรวง... 
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   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗                                               
   แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
    ข้อ ๒๐ “นอกจากการประชุมสภาท้องถิ ่นครั้ งแรกตามข้อ ๖ แล้ว                       
   การประชุมสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 
    (๑) การประชุมสามัญ 
    (๒) การประชุมวิสามัญ” 
    ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง “การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ     
   ประจำปีระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย       
   ในป ีน ั ้น ว ันเร ิ ่มสม ัยประช ุมสาม ัญประจำป ีของป ีถ ัดไป และระยะเวลา                                
   ของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น                      
   นำปรึกษาในที ่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความ                              
   ในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
    เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น  
     พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...”                                             
    และชี ้แจงที ่ประชุมการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕                               
   และเหตุผลในการกำหนด ดังนี้ 
    ๑. ด้วยในระหว่างตั้งแต่ต้นเดือน เมษายน – พฤษภาคม เป็นฤดูเก็บ      
   ผลผลิตลิ้นจี่ สภาเทศบาลจึงกำหนด สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕        
   สมัยที่ ๒ วันเริ่มสมัยประชุม ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  (มีกำหนดระยะเวลา  ๓๐  วัน)  
    ๒. สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยที่ ๓ วันเริ่มสมัยประชุม                                
   ๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (มีกำหนดระยะเวลา  ๓๐  วัน) ยังคงเดิมเนื่องจาก                   
   ต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    ๓. ด้วยห้วงระหว่างกลางเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน เป็นห้วงเก็บเกี่ยว          
   ข้าวนาปี สภาเทศบาลจึงกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕                                
   สมัยที่ ๔ วันเริ่มสมัยประชุม  ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   (มีกำหนดระยะเวลา  ๓๐  วัน) 
    ๔. ด้วยเดือน มกราคม เป็นเดือนแรกของปีมักจะมีกิจกรรมอื ่นๆมาก                
   สภาเทศบาล จึงกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖                                  
   สมัยแรก วันเริ่มสมัยประชุม  ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ (มีกำหนดระยะเวลา  ๓๐  วัน) 
นายพูล  มูลยะเทพ  สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญ                                 
ประธานฯ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และการกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก                
   ของปีถัดไป พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
นายวินัย โยธาวุธ   เสนอที่ประชุมควรพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ                                            
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ คงตามกำหนดเดิม 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
   สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่ ๒ - สมัยที ่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และกำหนดประชุม                             
   สภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ. ๒๕๖๗  ดังนี้ 

๑.สมัยประชุมสามัญ... 
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    ๑. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที ่ ๒  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  วันเริ ่มสมัยประชุม                             
   ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖  (มีกำหนดระยะเวลา  ๓๐  วัน) 
    ๒. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที ่ ๓  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  วันเริ ่มสมัยประชุม                                  
   ๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (มีกำหนดระยะเวลา  ๓๐  วัน) 
    ๓. สมัยประชุมสามัญ   สมัยที ่ ๔  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖   วันเริ ่มสมัยประชุม                               
   ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  (มีกำหนดระยะเวลา  ๓๐  วัน) 
    ๔. สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗      
   สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๗ วันเร ิ ่มสมัยประชุม                         
    ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ (มีกำหนดระยะเวลา  ๓๐  วัน) 

   ๗.๒ เรื่องอ่ืนๆ 

นายพูล มูลยะเทพ  แจ้งที ่ประชุมยังอยู ่ในวาระที ่ ๗ เรื ่องอื ่น ที ่ประชุมมีเรื ่องที ่จะเสนอ                   
ประธานฯ  หรือหารือก็ขอเรียนเชิญ 
ด.ต.เทพสงวน  ปันสุวรรณ   ได้ชี ้แจงและขอหารือที่ประชุมเรื ่อง การจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน                                  
นายกเทศมนตรีฯ  เนื่องด้วย ในปี พ.ศ.๒๕๖๖ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับท้องที่หลายแห่ง       
   ได้ทำการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน จึงมีประชาชนบางรายหรือเป็นที่สังเกต    
   ของประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย ว่าทำไมเทศบาลตำบลศรีถ้อย              
   จึงไม่จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ดังนั้นจึงขอนำเรียนหารือท่านสมาชิกสภาฯ              
   ทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาในประเด็นกรณีดังกล่าวนี้ 
นายสมนัด มูลยะเทพ  ชี้แจงที่ประชุมโดยให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน                                        
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ดังนี้  
    (๑) ข้อดี การจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ทำให้ประชาชนได้มีการ                  
   ผ่อนคลายและก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเกิดขึ้นในชุมชน ตำบล 
    (๒) ข้อเสีย การจัดการแข่งขันในแต่ละครั้งมักจะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์         
   มาเกี ่ยวข้องทุกครั ้ง และมีการดื ่มเครื ่องดื ่มที ่มีแอลกอฮอล์เป็นจำนวนมาก                     
   และดื่มในปริมาณมาก ส่วนใหญ่จะดื่มกันซึ่งก็จะมีปัญหาตามมาอีก 
ที่ประชุม   สมาชิกสภาเทศบาลหลายท่าน เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน       
   กีฬาประชาชนโดยให้เหตุผล ดังนี้ 
    ๑. การแข่งขันกีฬาต้องใช้งบประมาณของเทศบาลจำนวนค่อนข้างมาก 
    ๒. การพัฒนาพื ้นที ่หร ือการให้บริการสาธารณะต่อประชาชนหรือ                       
   การพัฒนาที่เป็นความต้องการของประชาชนยังมีอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะ                     
   ด้านโครงสร้างพื ้นฐานยังไม่มีการพัฒนาเต็มพื ้นที ่ จึงเห็นควรนำงบประมาณ                    
   ไปพัฒนาจะดีกว่า 
    ๓. ไม่ควรจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน โดยนำเงินงบประมาณไปพัฒนา       
   พ้ืนที่ตามความต้องการของประชาชนจะดีกว่า 
ที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นว่าควรงดการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน 
นางสกุณา  พรหมมา  แจ้งที่ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เข้าร่วมสมัครแอปพิเคชั่น                                           
ปลัดเทศบาลฯ  Traffy fondue  ทร ัฟฟี ่ฟองด ูโดยการสแกนคิวอาร ์โค ้ด เข ้าในระบบไลน์                       

Traffy fondue ... 
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   Traffy fondue เป็นระบบการให้บริการประชาชนสำหรับแจ้งป ัญหาต่างๆ                                      
   ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่หรือที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งถือเป็น    
   ช่องทางอีกช่องทางหนึ ่งในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที ่ได้รับ                    
   ความเดือดร้อน เช่น การร้องเรียน  การแจ้งเหตุต่างๆโดยผู้แจ้งไม่ต้องเสียเวลา  
   เดินทางมาถึงหน่วยงาน ในการแจ้งแต่ละครั ้งจะมีเจ้าหน้าที ่ท ี ่ร ับผิดชอบ                            
   และผู ้รับผิดชอบสามารถแจ้งผลตอบกลับในระบบได้ทันที ในส่วนของท่านสมาชิกสภา                          
   เมื ่อท่านเข้าส ู ่ระบบแล้วท่านจะได้ร ับความสะดวกในการร ับทราบปัญหา                           
   ความต้องการต่างๆของประชาชนในพื้นท่ีของท่าน 
    ส่วนในพื้นที่ เทศบาลตำบลศรีถ้อยจะดำเนินการโดยการนำคิวอาร์โค้ด      
   ไปติดตามที่ชุมชน เช่นร้านค้า ก็จะทำให้ผู ้ที ่สนใจสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด                     
   เข้าสู่ระบบได้ ทั้งนี้เพ่ือให้มีผู้ใช้หลากหลายยิ่งขึ้น 
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายสุรพล  รักพันธ์   แจ ้งท ี ่ประช ุม การเข ้าร ่วมก ิจกรรมโครงการบำบ ัดท ุกบำร ุงสุข                                       
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ของกองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม ในวันจันทร์ที ่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖                             
   ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจได้แจ้งขอให้นำผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม       
   โดยฟ้อนรำแสดงในวันดังกล่าวด้วย ก็ขอเชิญชวนที่ประชุมหากท่านไม่มีภารกิจ        
   งานอ่ืนๆก็สามารถเข้าร่วมชมกิจกรรมในวันดังกล่าวได้ 
นางวารุณี  ภาชนนท์  แจ้งที ่ประชุมประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                    
ผอ.กองการศึกษาฯ เทศบาลตำบลศรีถ้อย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยผู้ที่จะสมัครต้องมีอายุ ๒ ขวบ                                        
   ต้องเป็นเด็กที่เกิดก่อนวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กำหนดการรับสมัครตั้งแต่            
   วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่มีบุตร หลาน                    
   ที่มีอายุตามเกณฑ์ที่กำหนดมาสมัครได้ 
นายประทีป  ชัดดง  แจ้งที่ประชุมเรื่องการให้บริการน้ำเพ่ือการอุปโภค – บริโภคแก่ประชาชน                                                                      
หัวหน้าสำนักปลัดฯ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศรีถ้อย ของสำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           
   ซึ ่งขณะนี้การไปรับน้ำที ่การประปา ยังต้องจ่ายเงินหรือการประปาภูมิภาคฯ                        
   ยังคิดค่าใช้จ่ายอยู ่  จนกว่าจะมีประกาศของจังหวัดพะเยา เรื ่องสถานการณ์                       
   ภัยแล้ง จึงจะไม่เสียค่าใช้จ่าย 
นายศุภกร  อะคะโล  แจ้งที ่ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ทุกท่าน                    
ผอ.กองช่าง  หากไม่มีภารกิจอื่น ไๆด้เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖                              
   ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดยในส่วนของกองช่างจะจัดทำแผนสังคม และทำผังน้ำ                                               
   ท่อลอด สะพาน ถนน ในเขตพื้นที่ซึ่งท่านสมาชิกสภาฯ ที่เข้าร่วมสามารถเสนอ                
   และช่วยกันตรวจสอบและเสนอปัญหา สำหรับแผนและผังโยธาธิการและผังเมือง          
   จังหวัดจะเป็นผู้จัดทำต่อไป 
นางราตรี แปงคำเรือง   แจ้งที ่ประชุม รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ        
ผอ.กองคลัง  เดือน ตุลาคม -กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
รายรับ/รายจ่าย ประมาณการ เกิดขึ้นจริง 
เงินงบประมาณ 
รายรับ   
รายได้จัดเก็บเอง ๑,๒๕๗,๑๐๐.๐๐ ๑๒๒,๐๕๕.๑๗ 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๗,๑๑๙,๙๐๐.๐๐ ๖,๒๘๑,๓๗๕.๔๘ 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๕,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๗๗๘,๖๘๑.๐๐ 

รวม... 
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รวม ๓๓,๗๗๗,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๑๘๒,๑๑๑.๖๕ 
รายจ่าย   
งบกลาง ๑๐,๖๒๗,๑๙๖.๐๐ ๔,๑๘๒,๙๙๙.๘๖ 
งบบุคลากร ๑๓,๗๗๔,๕๗๒.๐๐ ๕,๓๒๕,๖๕๑.๖๕ 
งบดำเนินงาน ๕,๘๖๑,๗๓๒.๐๐ ๑,๕๓๔,๕๐๘.๙๑ 
งบลงทุน ๑,๕๑๓,๗๐๐.๐๐ - 
งบเงินอุดหนุน ๑,๙๙๙,๘๐๐๐.๐๐ ๖๒๒,๕๑๓.๐๐ 
รวม ๓๓,๗๗๗,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๖๖๕,๖๗๓.๓๓ 
ผลต่าง รับ-จ่าย  ๑,๕๑๖,๔๓๘.๓๒ 
เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์/เฉพาะกิจ เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 
เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/เฉพาะกจิ 

รายรับ   
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครอง                  
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร 

-  

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปท่ีรัฐกำหนดวัตถุประสงค ์ -  
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ๖,๓๓๐,๐๐๐.๐๐ 
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอ่ืน - ๗๘๒,๙๙๙.๕๕ 
รวม - ๗,๑๑๒,๙๙๙.๕๕ 
รายจ่าย   
งบลงทุน ๖,๙๗๓,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๕๗,๐๐๐.๐๐ 
รวม ๖,๙๗๓,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๕๗,๐๐๐.๐๐ 
ผลต่าง รับ -จ่าย  ๕,๘๕๕,๙๙๙.๕๕ 
ประมาณการ ประมาณการ เกิดขึ้นจริง 
รวมรายรับทั้งสิ้น ๓๓,๗๗๗,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๒๙๕,๑๑๑.๒๐ 
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น ๔๐,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๙๒๒,๖๗๓.๓๓ 
ผลต่าง รับ - จ่าย  ๗,๓๗๒,๔๓๗.๘๗ 

นายสมนัด  มูลยะเทพ     แจ้งที่ประชุมเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและความต้องการ          
สมาชิกสภาฯเขต ๑ ของประชาชนในพื้นที่ต้องการให้เทศบาลได้เข้าไปตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข 
  ดังนี้  
   ๑.ซอยบ้านทุ ่งกิ ่ว หมู ่ที ่ ๑๒ และซอยเข้าสุสานบ้านป่าสัก ผิวถนน                       
  เป็นหลุมเป็นบ่อต้องการให้ซ่อมแซม 
   ๒. บร ิเวณทางแยกบ้านทุ ่งป ่าข ่า - บ ้านต้นมื ่น ม ุมโค ้งทางค่อนข้างแคบ                                             
 อยากให้เทศบาลฯดำเนินการนำท่อไปวางจุดนี้เพื่อให้ผิวจราจรกว้างขึ้น 
   ๓. ถนนสายการเกษตรจุดสวนพ่อหน้อยกี หมู่ที่ ๖ จุดนี้อยากให้นำท่อไป  
 วางเพ่ิมอีก ๑ ท่อ เพื่อขยายผิวทางให้กว้างขึ้น ปัจจุบันแคบมากรถวิ่งสวนกันไม่ได้ 
   ๔. ซอยธนจ ักรวาล หม ู ่ท ี ่  ๑๑ ผาท ่อห ัก อยากให ้ทำการสำรวจ                           
 และซ่อมแซม 
   ๕. บ้านยายม่อม หมู ่ที ่ ๑ ตำบลศรีถ้อย สภาพบ้านทรุดโทรมและผุพัง มาก                             
 อยากให้มีการเสนอโครงการซ่อมแซม 
   ๖. ไฟฟ้าส่องสว่างมีหลายหมู่บ้านในพ้ืนที่เขต ๑ มีหลายจุดที่ยังไม่มีไฟฟ้า                          
 (ไฟกิ่ง) อยากให้เพิ่มจุดทีไม่มีไฟฟ้าให้เต็มพ้ืนที่ 
    ๗. เงินทุนสำรองเงินสะสมที่มีเหลืออยู่ ๓ ล้านเศษ อยากให้ไปดำเนินการ     
   ทำถนนที่ยังเหลืออยู่จุดสนามเปตอง หมู่ที่ ๑๑ 

ขอขอบคุณ... 
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   ขอขอบค ุณเทศบาลฯท ี ่ ได ้ดำเน ินการแก ้ ไขป ัญหาป ัญหาความต ้องการ                           
   ของประชาชนในพื้นที่หมู่ที ่ ๕ เช่น จุดบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่  ๕ และซอยบ้าน                 
   นายถนอม ซี่งจะได้มีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ 
นายพูล มูลยะเทพ  สอบถามความคืบหน้านายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย เรื่องเรือพายนกยูง ๑๒ ฝีพาย      
ประธานฯ  ตามที ่ได้หารือเมื ่อคราวประชุมสภาฯ สมัยที ่ ๔ และเทศบาลตำบลศรีถ้อย                         
   จะเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเรือพายที ่จะมีการจัดการแข่งขัน                        
   ในเดือน มีนาคม หรือไม่ 
ด.ต.เทพสงวน  ปันสุวรรณ ชี ้แจงที ่ประชุมปัญหาความต้องการของประชาชนในพื ้นที ่ได ้มอบ                         
นายกเทศมมนตรีฯ ให้กองช่างได้ทำการสำรวจต่อเนื่องเรื่อยมา สาเหตุที่ยังไม่ได้เข้าไปดำเนินการ        
   ซ่อมแซมเนื ่องจากงบประมาณยังเข้ามาไม่เต็มที ่หรือยังต้องรองบประมาณ                     
   เข้ามาก่อนซึ่งโครงการต่างๆท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอมาโครงการต่างๆมีระบุไว้      
   ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว                         
   ซึ่งคาดว่าน่าจะได้ดำเนินการไตรมาส ๓ 
    ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการหรือกิจกรรมใดๆก็ตามต้องปฏิบัติ        
   ตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด  
    -โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯเสนอมา
   ได้มีการเสนอโครงการไปแล้ว แต่ยังต้องรองบประมาณที่จะมาสนับสนุนอยู่                       
   ซึ่งเทศบาลฯยังติดตามอย่างต่อเนื่อง 
    -การซ่อมแซมเรือพาย ๑๒ ฝีพาย ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย การดูแล                                          
   การรักษา การซ่อมแซมรวมทั้งการนำเรือไปใช้งานจะมีความแตกต่างจากที่อื่นๆ        
   เน ื ่ องจากเทศบาลตำบลศร ี ถ ้ อย ม ีพ ื ้ นท ี ่ คาบเก ี ่ ยวก ับเทศบาลตำบลแม ่ ใจ                                                        
   จำนวน ๔  หมู่บ้านหรือหมู่บ้านไม่เต็มพื ้นที ่ และยังมีอีก ๒ หมู ่บ้านคือ หมู ่ที ่ ๒                  
   และหมู่ที ่ ๓ ซึ่งเป็นหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ ประกอบกับตามบันทึก                      
   ส่งมอบเรือพายจะมีกำนันตำบลศรีถ้อย เป็นผู้ลงนามด้วยซึ่งก็ถือเสมือนว่าเรือพาย      
   ดังกล่าวมีเจ้าของเป็นของท้องที ่และท้องถิ ่นด้วย ส่วน อปท.อื ่นไม่มีปัญหา                    
   เช ่นตำบลบ ้านเหล ่า  ตำบลป ่าแฝก ฯลฯ การนำไปใช ้  การเก ็บร ักษา                                
   และควบคุมดูแลก็จะง่าย 
    -การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเรือพายที่จะจัดขึ้น เทศบาลตำบลศรีถ้อย                                      
   จะเข้าร่วมหรือไม่ยังต้องรอให้ผู ้อำนวยการกองการศึกษาได้ไปร่วมประชุม                      
   กับเทศบาลตำบลแม่ใจอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งเรื่องการซ่อมแซมเรือก็จะได้สอบถาม                       
   ที่ประชุมต่อไป 
นายไสว  วงราจา   ชี้แจงที่ประชุมเรียนเสริมต่อจากท่านท่านสมนัด มูลยะเทพ อยากให้          
สมาชิกสภาฯเขต ๑ เทศบาลนำท่อไปลงจุดบ้านต้นมื่น หมู่ที่ ๖ เนื่องจากถนนแคบอาจจะก่อให้เกิด    
   อันตรายต่อผู้ใช้เส้นทางสัญจรได้ สำหรับท่อเก่าที่มีอยู่ได้จองไว้แล้ว และได้ทำการ                              
   สอบถามประชาชนในพื้นท่ีแล้ว เทศบาลสามารถนำไปลงได้ทันที 
นายพูล มูลยะเทพ  แจ้งที่ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้สอบถามและเสนอไป    
ประธานฯ  พร้อมกันและขอให้ผู้บริหารและกองช่างเทศบาลได้ทำการรวบรวมและตอบชี้แจง     
   ต่อที่ประชุมต่อไป 
นายสมพงษ์ รัตนประยูร  แจ้งที่ประชุมสอบถามความคืบหน้าการจัดซื้อเต้นท์สนามใช้คืนให้หมู่บ้าน                                                                         
สมาชิกสภาฯเขต ๑ หมู่ที่ ๙  

นายวินัย... 
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นายวินัย  โยธาวุธ  แจ้งที ่ประชุมเสนออยากให้ดำเนินการก่อสร้างเสริมเส้ นทางตามที่                          
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ท่าน สมนัด มูลยะเทพ เสนอคือเส้นทางบ้านทุ่งกิ่ว หมู่ที่ ๑๒ ยังเหลืออีกไม่มาก       
   โดยอยากให้นำงบประมาณจากเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ยังมีเหลืออยู่ไปดำเนินการ    
   ให้ประชาชนได้รับความสะดวกต่อไป 
    -ถนนทางเข้าสุสานตำบลศรีถ้อย หมู่ที่ ๑ อยากให้นำฝาปิดรางระบายน้ำ     
   จุดนี้ซึ่งยังไม่มีฝาปิดบางจุด โดยสภาพปัจจุบันส่วนใหญ่จะมีฝาปิด แต่จุดที่เสนอ                  
   ไม่มีฝาปิดจึงต้องการให้มีฝาปิดเหมือนกัน 
    -อยากให้เทศบาลฯนำท่อไปวางจุดเส้นทางเช ื ่อต่อหมู ่ที ่ ๗ -ไปบ้านสันขวาง                                 
   จุดที่มีท่อมีความแคบมาก จึงต้องการให้นำท่อไปเพิ่มอีกสัก ๑ ท่อ ขยายไหล่ทาง  
   เพ่ือให้ถนนกว้างขึ้น 
นายสุรินทร์ อสุพล   แจ้งที่ประชุมเสนออยากให้เทศบาลฯดำเนินการซ่อมแซม ดังนี้                                                              
สมาชิกสภาฯเขต ๒  ๑.จุดน้ำกัดเซาะฝายทดน้ำ (แต) หรือแตพ่อลาจันทร์ วะระราช ทุ่งยาว      
   เส้นทางไป พระธาตุจอมก้อ จุดดังกล่าวนี้น้ำกัดเซาะเป็นโพรงอาจทำให้ถนนพัง               
   จึงอยากให้ซ่อมแซมต่อไป 
    ๒. ถนนสายหลังเวียงได้ทำการซ่อมรางระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ต่อจากจุด    
   นี้จะเป็นถนนเชื่อต่อไปจึงแจ้งเทศบาลฯสามารถนำรถเข้าไปบดอัดดินได้แล้ว                     
   ซึ่งจากการสอบถามประชาชนทุกคนได้ให้ความยินยอมแล้ว 
พูล  มูลยะเทพ   แจ้งที่ประชุมอยากให้เทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้ตรวจสอบประตูเปิด-ปิดน้ำ                                                   
ประธานฯ  จุดหน้าวัดศรีบุญชุม ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เนื่องจากประตูปิดไม่สนิท 
นายมานพ ใจปรีชาวัฒนากุล แจ้งเทศบาลฯอยากให้ร ีบดำเนินการซ่อมแซมถนนสายการเกษตร                           
สมาชิกสภาฯเขต ๒ จุดลำห้วยที ่ถูกน้ำกัดเซาะ จุดนี ้ได้ทำการสำรวจกับกองช่างเทศบาลฯแล้ว                       
   เป็นเส้นทางไปสวนยางพาราของประชาชนหมู ่ที ่ ๑๓ ขณะนี ้ชาวบ้านได้รับ                      
   ความเดือดร้อนเนื่องจากรถยนต์ไม่สามารถสัญจรข้ามได้ ประชาชนได้แต่นำไม้ไผ่       
   มาสานเป็นสะพานเดินข้ามเท่านั ้น จ ึงต้องการให้นำท่อหรือทำสะพานให้                    
   มีความแข็งแรงต่อไป 
นายอโนชา  ปกแก้ว  แจ้งที่ประชุมสอบถามการซ่อมแซมถนนเลียบคลองชลประทานแม่ลาว    
สมาชิกสภาฯเขต ๑ ตั ้งแต่หลังปั ้มน้ำมันคอสโม หมู ่ที ่ ๗ -หมู ่ที ่ ๙ เส้นทางดังกล่าวนี ้ประชาชน                            
   ใช้สัญจรมาก สภาพถนนปัจจุบันเป็นหลุมบ่อตลอดเส้นทาง บางจุดเป็นหลุมลึก                                           
   หากซ่อมแซมได้อยากให้ดำเนินการซ่อมแซม 
นายศุภกร  อะคะโล  นำเร ียนช ี ้แจงที ่ประช ุมตามที ่ท ่านสมาชิกสภาฯได้นำเร ียนชี ้แจง                             
ผอ.กองช่าง  และเสนอต ่อเทศบาลฯ เร ื ่องป ัญหาความเด ือดร ้อนและความต ้องการ                              
   ของประชาชนในพื้นท่ีในส่วนของเทศบาลฯโดยกองช่างเทศบาลได้มีการดำเนินการ        
   สำรวจตรวจสอบอยู ่ต ่อเนื ่อง สำหรับบางโครงการที ่ม ีการตั ้งงบประมาณ                                
   ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยังคงมีอยู่       
   เพียงแต่ยังต้องรองบประมาณเข้ามาก่อนตามที่ท่านนายกฯได้ชี้แจงมาข้างต้น 
    -งบประมาณในการดำเนินการซ่อมแซมบางโครงมีอยู่ในเทศบัญญัติแล้ว                                         
   ขณะนี้มีงบประมาณเหลืออยู่ประมาณ ๑.๗ แสนบาท ยังสามารถนำไปซ่อมแซมได้  
   ก็จะได้ทำการซ่อมไปตามลำดับต่อไป 
    -โครงการที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วแต่ยังเหลืออยู่ เช่นถนนที่ยังก่อสร้าง   
   ไม่สุดสายซึ่งมีอยู่หลายสายตามที่ท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอมาว่าอยากให้ใช้เงินทุน  

สำรองเงินสะสม... 
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   สำรองเงินสะสมที่เหลืออยู่ ก็ขอเรียนเสนอต่อท่านสมาชิกสภาฯ โปรดได้ตรวจสอบ
    โครงการต่างๆ โดยไปดูที่แผนพัฒนาว่ามีบรรจุไว้ในแผนหรือไม่ หากไม่มี        
   ให้บรรจุเพิ ่มเติมเข้าไปในแผนขอให้ประสานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน                      
   เพ่ือเพ่ิมเติมในแผนต่อไป 
    -ไฟฟ้าส่องสว่างหรือไฟกิ ่ง ไม่สามารถที ่จะติดตั ้งทุกช่วงของเสาไฟ                    
   การดำเนินการติดตั ้งจะต้องติดตั ้งไปตามงบประมาณและจุดที ่มีความจำเป็น                                             
   ยกเว้นหากเป็นไฟฟ้าโซล่าเซลอาจทำได้ 
    - การวางท่อบ้านต้นมื่น  ประตูหน้าวัดศรีบุญชุม ฝารางปิดขยายถนน                 
   หมู่ที ่ ๑  ถนนสายเกษตรขาด หมู ่ที ่ ๑๓และซอยธนจักรวาล รวมทั้งจุดอื ่นๆ                    
   จะได้ทำการตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมต่อไป 
    -ถนนเล ียบคลองชลประทานแม่ลาว ไม ่สามารถนำงบประมาณ                           
   ของเทศบาลฯไปดำเนินการซ่อมแซมได้เนื่องกรมชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบ                                           
   ดังนั้น การเสนอโครงการต่างๆต้องเสนอไปยังกรมชลประทาน  
นายประทีป  ชัดดง  ชี้แจงที่ประชุม เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทเต้นท์สนาม เพื่อส่งคืน                 
หัวหน้าสำนักปลัด ให้หมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๙ ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้ว 
นางวารุณี ภาชนนท์  แจ้งที่ประชุมตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย                       
ผอ.กองการศึกษา ให ้ เข ้าร ่วมการประช ุมการแข ่งข ันเร ือพายร ่วมก ับเทศบาลตำบลแม ่ ใจ                                 
   และ อปท.อื่นๆ ก็จะนำเรื่องที่ท่านนายกมอบหมายไปเรียนเสนอและสอบถาม                   
   ที่ประชุมเรื่องเรือพายของเทศบาลตำบลศรีถ้อยต่อไป 
นายสุรพล  รักพันธ์  แจ้งที่ประชุม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะ          
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ข้างทางในพื้นที่หมู่บ้านสายบ้านขัวตาม -ท่าต้นหาด และบ้านป่าสัก โดยจะเก็บ    
   เฉพาะข้างทางที่ไม่มีบ้านเรือนของประชาชนเท่านั้นส่วนในพื้นที่หมู่บ้านจะไม่เก็บ                                         
   ก็ขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกสภาฯได้สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพ้ืนที่ด้วย 
นายพูล  มูลยะเทพ     ได้ถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ใๆนที่ประชุมอีกหรือไม่  ซึ่งไม่มี ผู้ใด 
ประธานฯ เสนอเรื่องอื่น ใๆนที่ประชุมอีก ถือว่าที่ประชุมรับทราบ และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุม                               
  และปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๑๕ น. 

 

 
    (ลงชื่อ)............................................. ผู้จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 
               (นายโชคชัย  อุทธโยธา) 
        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
 
  คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ในการประชุม                          
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖  วัน..จันทร์... ที่..๒๗.... เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลศรีถ ้อย  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันศุกร ์ ที่   ๒๔  ก ุมภาพันธ์                                               
พ.ศ. ๒๕๖๖  แล้ว เห็นว่ามีความถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 (ลงชื่อ)... 
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    (ลงชื่อ)................................................ ประธานกรรมการฯ 
                   (นายวินัย  โยธาวุธ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต ๑ 
 
 
(ลงชื่อ).................................................... กรรมการ      (ลงชื่อ) .................................................กรรมการ 
 (นายสายคำ  ชัยชนะ)          (นายบุญเที่ยง  วงค์พิใจ) 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต ๑        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต ๒ 
 
 
 
(ลงชื่อ).................................................... กรรมการ      (ลงชื่อ) .  ................................................กรรมการ 
    (นายไสว  วงราจา)       (นางสาวดวงเดือน  อุทธโยธา) 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต ๑        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต ๒  
 
 
 สภาเทศบาลตำบลศร ี ถ ้ อย ในการประช ุ มสภาเทศบาลตำบลศร ี ถ ้ อย สม ั ยประช ุ ม วิสามัญ                                                                     
สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วัน..ศุกร์ ที่ ๓๑  เดือน ....มีนาคม..... พ.ศ.๒๕๖๖ มีมติรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  วันศุกร์ ที่  ๒๔  กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว จึงลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน 
 
 
 
     (ลงชื่อ).......................................... ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายสมพงษ์  รัตนประยูร) 
         ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
 


